

วิธีทำให้เขา..เธอ..คนรักของคุณ...หายโกรธ...

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

ถ้าเพิ่งจะทะเลาะกับสุดที่รักของคุณ แล้วเขาหรือเธอกำลังเกิดอาการโกรธ หงุดหงิดคุณอยู่ ลองใช้วิธีนี้ดูนะ แต่คุณต้องรูกรูปเลือดคนสำคัญของคุณด้วย ถึงจะทำให้คนรักของคุณหายโกรธได้

ถ้าคนรักของคุณเป็นคนเลือดกรุป A

คุณอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่รักของคุณจะหายโกรธ

เพราะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้น แต่ปกติจะเป็นคนโกรธคนยาก จริงใจกับทุกคน

แต่ถ้าลองใครทำให้โกรธละเป็นเรื่อง

ยิ่งเป็นคนที่เขาไวใจแล้วมาหักหลังกัน

อาจถึงขั้นไม่ร่วมทางกันเลยละ

เวลาที่คนกรุป A โกรธอย่าพยายามยับยั้ง

หรืออย่าไปแก้ตัวแทนคนที่ทำให้เขาโกรธ เพราะเขาอาจพาลมาโกรธคุณด้วย

พยายามเอากเอาใจเรื่องอื่น และเวลาจะช่วยทำให้เขาหายโกรธได้

แต่ถ้าจะให้ดีอย่าทำให้เขาโกรธเลยนะ

จริง ๆ แล้วคนเลือดกรุปนี้จะอารมณ์ดี ออกจะเป็นคนโกรธง่าย

แต่ก็ลืมนำด้วย จะโกรธใครได้ไม่นานนักหรอก ประเดี๋ยวก็ลืมแล้ว

ยังมีเรื่องสนุก ๆ มาเล่าให้ฟังหรือมีกิจกรรมดี ๆ ให้เขาทำก็ยิ่งดี

ถ้าคนเลือดกรุ๊ป B โกรธขึ้นมา ต้องพยายามอย่าไปใส่ใจมากนัก

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเป็นไม่สนใจเขานะ

เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะพาลโกรธมากขึ้น

แค่อำนาจไปพูดหรือพินิจทำให้เขาลืม ๆ ไป ยิ่งลืมเร็วเท่าไรยิ่งดี

คนรักของคุณเป็นคนเลือดกรุ๊ป AB

จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง

เป็นคนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูง ถือดีเป็นที่สุด และไม่ชอบง้อใคร

เป็นคนมีเหตุผลพอสมควร แต่เป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเอง

เขาอาจจะทำให้คุณปวดหัวได้หากทำให้เขาโกรธ

เพราะเขาจะไม่ยอมฟังคำแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ก็บอกแล้วว่าเขามีเหตุผลที่ค่อนข้างเข้าข้างตัวเอง

ถ้าเขาโกรธก็ยอม ๆ เขาหน่อย ยอมที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษ คงไม่เสียศักดิ์ศรีของคุณเท่าไรหรอกนะ

เท่านั้น ...เขาก็จะหายโกรธแล้วละ

สุดท้าย คนรักของคุณเป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ป O

ความโกรธของคนเลือดกรุ๊ป O รุนแรงราวกับพายุใต้ฝุ่นเขี้ยวละ

เขาจะน่ากลัวมากเมื่ออยู่ในอารมณ์โกรธ

อย่าไปขัดขวางเขา เพราะอาจโดนลูกหลง เข้าได้ แต่เขาเป็นคนมีเหตุผลมาก

จึงเป็นเรื่องที่ยากหากจะทำให้เขาอารมณ์ดี อย่างที่บอกแล้วว่า ถ้าโกรธจะรุนแรง มาก

แต่ถ้าเขารู้สาเหตุข้อเท็จจริงที่ทำให้เขาโกรธ โดยคุณอธิบายให้ฟังอย่างมีเหตุผล
เขาก็จะหายโกรธทันที เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมหาวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ไปบอกคนรักให้หายโกรธนะคะ
แต่ถ้าไม่โกรธกันได้จะดีที่สุดในที่สุดเลยละ

คนรักของคุณเป็นคนเลือดกรุ๊ป B